

## เลขานุการขบวนการอิสลามิกญิฮาดปาเลสไตน์พร้อมคณะ เข้าพบท่านผู้นำสูงสุด - 30 /Mar/ 2024

นายชียาด อัล-นัคอลละห์ เลขานุการขบวนการอิสลามิกญิฮาดปาเลสไตน์ พร้อมคณะผู้ติดตาม เข้าพบปะท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี โดยท่านผู้นำถือว่า กองกำลังต่อสู้ มุกออะมะห์ และประชาชนในชาวากาซ่า ได้รับชัยชนะมาจนถึงขณะนี้ และ ท่านเน้นย้ำว่า “จุดสุดยอดของเกียรติยศ ศักดิ์ศรีและการยืนหยัดของประชาชนในฉนวนกาซ่าและปาเลสไตน์ และความล้มเหลวของระบอบรัฐzionistในสงครามหกเดือนนี้ เป็นเหตุการณ์และเป็นปรากฏการณ์อันศักดิ์สิทธิ์”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังชี้ให้เห็นถึงอาชญากรรมต่างๆที่กระทำโดยระบอบรัฐzionistในการสังหารประชาชนในฉนวนกาซ่า โดยท่านกล่าวว่า “การที่ระบอบรัฐzionist พร้อมด้วยยุทธโศปกรณ์ทางทหารทั้งหมดและการสนับสนุนของชาติมหาอำนาจที่ฉ้อฉลของโลก ได้ปฏิบัติภารกิจสังหารผู้หญิงและเด็กฯ แสดงให้เห็นว่า ระบอบรัฐzionistนี้ไม่สามารถที่จะเผชิญหน้ากับกองกำลังต่อสู้มุกออะมะห์ได้ และเป็นความล้มเหลวของพวกเขาเหล่านี้”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวถึงเลขานุการขบวนการอิสลามิกญิฮาดปาเลสไตน์ โดยท่านผู้นำได้ตั้งข้อสังเกตว่า “ด้วยพระมหากرุณาธิคุณของพระผู้เป็นเจ้า พวกเขาทั้งหลายจะได้เห็นถึงชัยชนะครั้งสุดท้ายของประชาชนชาวฉนวนกาซ่า”

ในการพบปะกันครั้งนี้ นาย ชียาด อัล-นัคอลละห์ เลขานุการขบวนการอิสลามิกญิฮาดปาเลสไตน์ กล่าวชื่นชมการสนับสนุนของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในประเด็นปาเลสไตน์ การทอดเกียรติรำลึกถึงชะฮีด นายพลสุไลมานี โดยเขากล่าวว่า “สิ่งที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซ่าทุกวันนี้ แท้จริงแล้วเป็นการเกิดขึ้นอีกครั้งของเหตุการณ์กัรบะลา และแม้ว่าจะมีความยากลำบากและแผนการสมรู้ร่วมคิดกันอย่างมากมาย แต่ประชาชนชาวากาซ่าและกองกำลังต่อสู้ มุกออะมะห์ ก็สามารถเอาชนะเหนือแผนการร้ายของอเมริกาและระบอบรัฐzionistและเหล่าพันธมิตรของพวกเขา ที่ต้องการทำลายล้างกลุ่มมุกออะมะห์”

เลขานุการขบวนการอิสลามิกญิฮาดปาเลสไตน์ ยังได้เน้นย้ำให้เห็นถึงความร่วมมือที่สมบูรณ์ระหว่างกองกำลังต่อสู้ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มฮามาสและกลุ่มอิสลามิกญิฮาด โดยเขาตั้งข้อสังเกตว่า “ประชาชนชาวากาซ่าและกองกำลังต่อสู้ มุกออะมะห์ได้มุ่งมั่นที่จะยืนหยัดต่อสู้ต่อไป จนกว่าจะได้รับชัยชนะครั้งสุดท้าย และด้วยพระมหากرุณาธิคุณของพระผู้เป็นเจ้า ชัยชนะครั้งสุดท้าย จะเกิดขึ้นในอนาคตอันไม่ไกลเกิน”